



ที่ มท 0893.4/ว 2023

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300

๕ ตุลาคม 2553

เรื่อง ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

เรื่อง กำหนดวันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (งวดที่ 4) ฯ จำนวน 1 ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
จัดทำหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ให้ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษา นั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แจ้งประกาศกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2553 โดย
กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (งวดที่ 4) ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2553
ณ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
นักศึกษาเข้ารับการศึกษารุ่นดังกล่าวทราบและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากงบประมาณเงินอุดหนุน
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้หรือจากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในระยะ
เวลาที่กำหนดต่อไป รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันต์ วรรณวโรทร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนากิจการกรมเยาวชน

โทร. 0-2241-9021-3 โทรสาร. 0-2241-9021-3 ต่อ 112-113



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

เรื่อง กำหนดวันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (งวดที่ 4) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 4 ตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

เพื่อให้การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (งวดที่ 4) ของนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 4 ตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
จึงกำหนดวันชำระเงิน ดังนี้

1. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (งวดที่ 4)

- กลุ่มผู้จบการศึกษา ม.6/ปวช. (ระยะเวลา 10 ภาคเรียน) ค่าธรรมเนียม
การศึกษา จำนวน 15,000 บาท

2. วันที่ชำระเงิน

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2553

3. วิธีการชำระเงิน

รับแบบฟอร์ม มสต. 100.01 จากศูนย์การศึกษา ไปชำระเงิน ณ
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริโรจน์ ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต